

## **BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH ĐỒNG THÁP**

### **TỔ CHỨC TẬP HUẤN KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VÀ VỆ SINH TAY CHO VIÊN CHỨC Y TẾ**

Nhằm nâng cao nhận thức và đảm bảo an toàn trong công tác chăm sóc y tế, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn và vệ sinh tay cho viên chức y tế vào chiều ngày 05/9/2024. Đây là một hoạt động thiết thực, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người bệnh và nhân viên y tế, đồng thời ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ nhiễm khuẩn trong bệnh viện.



Vệ sinh tay là một phần quan trọng trong quy trình chăm sóc y tế, giúp ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn và các bệnh truyền nhiễm. Chương trình tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn và vệ sinh tay nhằm nâng cao nhận thức của viên chức y tế về tầm quan trọng của việc thực hiện quy trình rửa tay đúng cách, từ đó hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn chéo. Vệ sinh tay không chỉ đơn giản và ít tốn kém, mà còn mang lại hiệu quả cao trong việc bảo vệ sức khỏe của người bệnh và nhân viên y tế.



Ngoài ra, chương trình tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn và vệ sinh tay hướng tới mục tiêu 90% viên chức y tế của bệnh viện sẽ tham gia tập huấn và thực hành vệ sinh tay đúng kỹ thuật. Nhân viên tại các khoa lâm sàng, cận lâm sàng sẽ được hướng dẫn trực tiếp theo các tiêu chuẩn của Bộ Y tế, nhằm đảm bảo quy trình vệ sinh tay được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả.

Lễ phát động vệ sinh tay năm 2024 diễn ra với chủ đề “Vệ sinh tay là bảo vệ người bệnh và bảo vệ chính bạn”. Theo đó, nhân viên y tế sẽ tuân thủ nghiêm ngặt 5 thời điểm và 6 bước rửa tay do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo. Việc thực hiện đúng quy trình này giúp ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn, đảm bảo an toàn cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế.

Bên cạnh việc thực hành, chương trình cũng đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của vệ sinh tay. Điều này không chỉ dành cho viên chức y tế mà còn cho học viên, người bệnh, người nhà và khách thăm. Nhờ đó, mọi người đều có thể hiểu rõ và thực hiện đúng các bước vệ sinh tay trong quá trình chăm sóc và điều trị.

Song song với đó, bệnh viện trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tại các khu vực trọng yếu như xe tiêm, cửa buồng bệnh, phòng cấp cứu và phòng khám. Đây là những vị trí quan trọng giúp đảm bảo vệ sinh tay được thực hiện thuận tiện và đúng quy trình.

Buổi lễ phát động được tổ chức dưới hình thức tập huấn trực tiếp. Các viên chức y tế sẽ được hướng dẫn cụ thể, xem làm mẫu và thực hành quy trình vệ sinh tay theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối tượng tham gia bao gồm viên chức y tế từ các khoa, phòng và tổ kiểm soát nhiễm khuẩn. Đây là cơ hội để các nhân viên y tế cùng nhau nâng cao kỹ năng, thực hành vệ sinh tay và đóng góp vào việc xây dựng một môi trường chăm sóc y tế an toàn và chất lượng hơn.

*Tác giả Lê Ngọc Anh*